

**HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT
VÀ TMC HUYỆN VĨNH BẢO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *01* /HBT

Vĩnh Bảo, ngày *01* tháng 3 năm 2023

“Về việc ủng hộ Quỹ nhân đạo
Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi
huyện Vĩnh Bảo”

Kính gửi: - Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các Trường Mầm non,
Tiểu học, THCS, THPT, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Quyết định số 1707/2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc cho phép thành lập Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Vĩnh Bảo; Thực hiện Công văn số 38/CV-HBT ngày 26/7/2022 của Hội Bảo trợ NTT&TMC thành phố Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội các cấp Hội Bảo trợ NTT&TMC nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Được sự nhất trí của Thường trực Huyện uỷ và UBND huyện Vĩnh Bảo; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Vĩnh Bảo tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến vào cuối tháng 6/2023.

Phát huy truyền thống đạo lý “Thương người như thể thương thân”, tạo điều kiện chăm sóc giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi của huyện về tinh thần và vật chất; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện trân trọng đề nghị và mong nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ kinh phí của Quý cơ quan, đơn vị giúp đỡ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi của huyện xây dựng quỹ nhân đạo bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi để: Trợ giúp khó khăn đột xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm, khám chữa bệnh, tặng quà ... cho người tàn tật và trẻ mồ côi của huyện.

Mức ủng hộ như sau:

- Đối với các phòng, ban đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể quần chúng, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đóng trên địa bàn huyện; các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ từ 50.000 đồng trở lên.

- Các doanh nghiệp và đơn vị kinh tế đóng trên địa bàn huyện ủng hộ từ 1.000.000 đồng trở lên.

Mọi sự giúp đỡ của Quý cơ quan, đơn vị xin được gửi về tài khoản của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Vĩnh Bảo, số tài khoản: 210 721 100 0775 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Vĩnh Bảo hoặc gửi trực tiếp về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Bảo (đ/c Thuý - Bộ phận bảo trợ xã hội - cơ quan Thường trực của Hội, ĐT 0906 109 078).

Danh sách các đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ nhân đạo bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Vĩnh Bảo được thông báo tại Đại hội đại biểu người tàn tật và trẻ mồ côi huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của cơ quan, đơn vị.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên trong BCH Hội;
- Lưu VP hội; phòng LĐTĐ&XH. *Thao*

TM. HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TMC
CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Lân
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN